



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุกรายแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศดังกล่าว และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์กับแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นายวิศกดิ์ วัฒนศัพท์
๒. ผศ.ดร. มานพ กาญจนบุรณกร
๓. นายวรุณ กาญจนภู
๔. นางสาวสุวพร ศิริคุณ

ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นมาให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นประสานงานติดต่อกับเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (นายพรชัย จิรกุลไพศาล โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๖๓ หรือ ๐๘๖ ๓๓๖ ๑๒๑๒) เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. (ดังตารางเวลาสัมภาษณ์ที่แนบท้ายประกาศนี้) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น ๑๑ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานหากได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลาคนละไม่เกิน ๓๐ นาที โดยสามารถนำเสนอวิสัยทัศน์ในรูปแบบภาพฉายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

หากผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจะได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็น หากมีเหตุผลที่สมควร คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอาจพิจารณาจัดเวลาสำรองในวันอื่นสำหรับการสัมภาษณ์ให้ ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสัมภาษณ์หรือไม่แจ้งข้อขัดข้องเหตุผลความจำเป็นในการขอเลื่อนเวลาสัมภาษณ์ จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

วิศกดิ์ นาคทรพร

(นายวิศกดิ์ นาคทรพร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง